

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

CIG – ระวังกันได้อยู่ เทคนิคบอกไว้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... จริงๆ แล้ว คนที่เล่นด้วยปัจจัยทางเทคนิค ก็คงจะรู้ๆ กันดีอยู่แล้ว

ไม่ว่าจะระวังการจะขึ้น ไม่อยากไล่ หรือ ระวังจะลง ไม่อยากติดดอย เหนือเมฆบอกได้เลยว่า นักแก๊งค์อะไร ที่เล่นด้วยปัจจัยทางเทคนิคนั้น ไม่ต้องมีใครเตือน และ ไม่ต้องไปเตือนใคร... ทุกคน เตือนตัวเองกันได้หมด อาจจะแค่ พอเห็นสัญญาณเตือนออกมาแล้ว ไม่ว่าจะทางขึ้น หรือทางลง สิ่งที่แตกต่างกันคือ ราคา หรือ จังหวะในการจะหนี หรือไล่ ก็เท่านั้น... แนวโน้มหลักๆ สัญญาณหลักๆ อาจจะเหมือนๆ กัน แต่ราคาหรือระดับที่สามารถรับความเสี่ยงได้ อาจจะต่างกันเล็กน้อย... เออว่า อย่าง ตลาด หรือ SET Index เนี่ย บางคนหนีตั้งแต่ขึ้น 1630 ไม่ได้แล้วละ หรือ บางคนก็อาจจะเอาที่ระดับ 1625 หรือ บางท่านที่สู้สุด ๆ เลยนั้น ก็ขอเอาที่ 1620 การต่ำกว่าระดับต่างๆ ที่กล่าวมา มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคนที่ตั้งไว้ เนื่องจากในทางการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค อาจจะมีตัวกรอง หรือตัวยืนยันสัญญาณที่อาจจะใช้เครื่องมือที่ต่างกัน แต่ในเรื่องของเครื่องมือหลักๆ แล้ว สัญญาณจะเหมือนกันนะครับ ขึ้นคือขึ้น ลงคือลง ส่วนใครจะเร็วจะช้าก็แค่เงื่อนไขเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น... ดังนั้น ที่เหนือเมฆเขียน ไม่ว่าจะมองขึ้นหรือมองลง ไม่ใช่การเตือนครับ แต่เป็นการเขียนในสิ่งที่มองเห็น... ถ้าจะผิด มันก็ผิดกันได้ แต่บางคนอาจจะให้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับการผิด แต่สิ่งที่ใหญ่กว่า หรือต้องให้ความสำคัญมากกว่า ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูก คือการ “แอดชั่น” ต่อให้ท่านถูกแต่ไม่ได้แอดชั่นกับสิ่งที่ถูกนั้นแล้ว มันจะมีประโยชน์อันใดเล่า (ยิ่งถ้าทางลงด้วยละก็ เสียหายเข้าไปอีก)

ดูตามเกม... จริงๆ การไล่ซื้อ ต้องว่ากันหน้างานในวันวานช่วงบ่ายๆ มาแล้วแหละครับ

แต่ก็เอาเถอะครับ สำหรับวันนี้ ถ้าจะเล่น ก็ยังพอตามได้ แต่ทางหนี ก็ต้องเผื่อไว้หน่อย และอาจจะเล่นเร็ว

แนวรับ : ... 0.90-0.86 และ ต่ำกว่า 0.85 ก็จะไม่สวย

เป้าหมาย : ... 1.0-1.01 ยืน 1.00 ไตมันคง มอง 1.3-1.4

Price Chart...(CIG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CIG... ทางหนีสำหรับบางคน อาจจะสู้ได้ถึงระดับ 0.80 เลยนะ เพราะหากไม่ต่ำกว่า 0.80 การหวังทางขึ้น ยังคงมีอยู่ แต่อาจจะนานหรือใช้เวลา นานมากกว่าก็ได้ ใครไม่อยากแช่เงินไว้นาน ก็เอาแค่ว่า การต่ำกว่า 0.85 ก็หนีไว้อีกดีกว่า... ส่วนเป้าหมาย แม้ว่าจะมองได้ไกลถึงระดับ 1.30-1.40 แต่ในระหว่างทางขึ้นไประดับดังกล่าวนั้น ก็อาจจะต้องดูกันหน้างาน และเล่นเป็นจังหวะๆ ไป... แต่ด้วยรูปแบบของสัญญาณที่เป็นแนวโน้มเชิงบวกหลายๆ อย่างแล้วนั้น การจะถือแบบเล่นรอบยาวๆ หน่อย นั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ โดยปกติแล้ว ถ้าเขาจะขึ้น เขาก็เคยขึ้นเป็นรอบๆ ได้ เพราะผ่านการพักตัวในขาขึ้นมาแล้วด้วย ถือว่าดี